



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๔๙๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแสดงผลงานนักเรียนงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งในงานดังกล่าว โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดแสดงผลงานนักเรียนและครู เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายบัณฑิต อรุณเสถียร	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสยมพร นาจจรรยา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต. สมรภัช แทนลาน	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

หน้าที่ ๑. วางแผนการดำเนินงาน ประสานงาน และอำนวยความสะดวก แก่คณะกรรมการดำเนินงาน

๒. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสยมพร นาจจรรยา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางกษิรา ละออ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางชญาภา คำแห่งฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายสาธิต แสงปิยะ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางพรรณณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายพีระศิลป์ เอกฐิน	ครู	กรรมการ
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดการแสดงผลงานนักเรียน และครู
๒. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่

นายเกษม เมฆาทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายประสพชัย แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ
นายชฌาสิน นาคาวงค์	ครู	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโภาคี	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวณภัค เลี้ยงชิ่งทอง	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์สุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายธรรมนุญ ระวังโน	ลูกจ้างชั่วคราว	กรรมการ
ลูกจ้างประจำ – ลูกจ้างชั่วคราว		กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประดับผ้า ตกแต่ง เต็นท์ให้สวยงาม จัดทำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย
๓. จัดเตรียมและนำโต๊ะ เก้าอี้ ไปใช้ในการจัดแสดงผลงาน พร้อมตกแต่งผ้าให้สวยงาม ประมาณ ๙ ตัว
๔. จัดเก็บผ้า และโต๊ะ เก้าอี้ หลังเสร็จจัดงาน

คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงผลงาน

นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายสาธิต แสงปิยะ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางพรรณณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายศิวกร กริ่งไกร	ครู	กรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวภริตา โอซารส	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวอาทิตญา นาคกลิ่น	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวนุชภา ส่องสวัสดิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ลงผิว	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวพิชามณัช กุศล	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวยุวดี สุภาเรือง	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวรัชชชดา ไวยมาลา	นักศึกษาฝึกประสบการณ์	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประชุม ปรีกษา วางแผน ในการดำเนินงาน
๒. จัดแสดงผลงาน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๓. จัดหานักเรียนเพื่อนำเสนอผลงาน

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง

นางกัณฑ์ทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสุดาพร ยิ้มสิน	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ

หน้าที่ จัดเตรียมและฝึกซ้อม ชุดการแสดงบนเวที เพื่อแสดงในพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

นางพรรณณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดทำเรื่องเบิกงบประมาณ ส่งกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

นายพีระศิลป์ เอกฐิน	ครู	ประธานกรรมการ
นายเศรษฐ์ลักษณะ สุขสงวน	ครูผู้ช่วย	รองประธานกรรมการ

หน้าที่ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการจัดนิทรรศการและพิธีเปิด

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวประดับภรณ์ กันทาจันทร์	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทรมณี	ครู	รองประธานกรรมการ

หน้าที่ ๑. จัดทำแบบสอบถามและประเมินผลการจัดนิทรรศการ
๒. จัดทำเอกสารสรุปกิจกรรมเป็นรูปเล่มรายงานผู้บริหารทราบ จำนวน ๓ เล่ม

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”